



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...จังหวัดอ่างทอง สำนักงานจังหวัดอ่างทอง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร.๐-๓๕๖๑-๔๙๑๒
ที่ อท ๐๐๑๗.๒ / ๑๑๑๐ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง...ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนโยบายการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ถนนข้าวสาร

เรียน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้สรุปข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ถนนข้าวสาร เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กราบเรียนนายกรัฐมนตรึทราบและมีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการฯ โดยมี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ การส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวง วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริมและ สนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ในการนี้ จังหวัดอ่างทองขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการฯ แล้วรายงานผล การดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนดให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมจัดส่ง ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง (www.angthong.go.th) หัวข้อ “หนังสือเวียน” และรายงานผลการดำเนินงานผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ atgpro2563@gmail.com ได้อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุชน ภัชฉิราช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานปลัดกระทรวง

๐๐๑

ที่ มท ๐๒๐๕.๒/๖ ๘๖๐๐๖



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

๓๗

๗/๗/๖๔

เลขที่	๒๑๗
วันที่	๗/๗/๖๔
เวลา	

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนข้าวสาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๑๒๘๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. แบบรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าได้สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนข้าวสาร เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบและมีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการฯ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ การส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัด พิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการฯ แล้วรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อประมวลผลเสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สตร.สป. www.ins.moi.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนข้าวสาร” หรือรายงานผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ moi0205.2@hotmail.com ได้อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิระชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ มท ๕๐๔๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๘๕ มท ๕๐๔๕๖

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ถนนข้าวสาร

ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน
<p>การส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ</p> <p>ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย</p>	



ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนข้าวสาร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย หลัก	ยศ. ชาติ
<p>การส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ</p> <p>ให้ กก. มท. วธ. กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ ความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ด้วยการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย</p>	กก./มท./ วธ./ และ กทม.	๕.๔.๑ / ๓.๑	๒

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี